



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tỉnh Thái Bình năm 2023



Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu), Phó Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Chiều ngày 14/4, đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu), Phó Trưởng ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác TSQS tại tỉnh Thái Bình năm 2023. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Công tác TSQS trong 3 năm (2020 - 2022) mặc dù gặp không ít khó khăn song cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ban TSQS các huyện, thành phố phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ban TSQS các huyện, thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương và trung ương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thường xuyên kiện toàn thành viên trong ban TSQS bảo đảm

đúng, đủ thành phần, hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả. Ban TSQS các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tốt công tác khám sức khỏe; tổ chức tiếp nhận đăng ký, quản lý hồ sơ, xác minh lý lịch, xét duyệt hồ sơ bảo đảm cụ thể, chất lượng trước khi bàn giao. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh có 2.748 thí sinh đăng ký sơ tuyển, 1.998 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển; 492 thí sinh trúng tuyển và 491 thí sinh nhập học các trường đại học, cao đẳng quân sự. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp để làm tốt công tác TSQS trong những năm tiếp theo. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban Tuyển sinh quân sự ghi nhận và đánh giá cao công tác TSQS của tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành

phố không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trực quan; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường để làm tốt công tác TSQS trên địa bàn tỉnh. Ban TSQS các huyện, thành phố tập trung bám nắm tình hình, thường xuyên rà soát số lượng thanh niên đủ độ tuổi, điều kiện, có nguyện vọng tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng quân sự để làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, giúp thí sinh và gia đình nắm vững quy chế, thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Cán bộ làm công tác TSQS các cấp nâng cao trách nhiệm, nắm chắc quy định, quy chế tuyển sinh; tập trung làm tốt công tác khám tuyển sức khỏe, tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ theo từng trường được đảm nhiệm, góp phần làm tốt công tác TSQS trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

TIẾN ĐẠT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Khảo sát, đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học

Sáng ngày 14/4, Trường Đại học Thái Bình tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự. Trong đợt khảo sát, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) sẽ khảo sát, đánh giá 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Thái Bình gồm: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; kế toán; kinh tế; quản trị kinh doanh. Nội dung khảo sát, đánh giá về: đội ngũ cán bộ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, kết quả nghiên cứu khoa học, cấu trúc chương trình đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra, một số điểm mạnh, hạn chế của mỗi chương trình. (Xem tiếp trang 4) QUYNH LƯU



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại biểu dự khai mạc đợt khảo sát.

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 2023

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lúa vụ xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh sinh trưởng, phát triển tương đối tốt; lúa xuân trà sớm đang ở giai đoạn làm đòng, lúa xuân đại trà đang ở giai đoạn phân hóa đến làm đòng, dự kiến đến ngày 5/5/2023 toàn tỉnh có khoảng 10.000ha lúa trở bông. Thời tiết từ đầu tháng 4 đến nay liên tục có mưa phùn, độ ẩm không khí cao, đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh gây hại trên cây trồng đặc biệt bệnh đạo ôn

gây hại trên lúa,... Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thái Bình, trong những ngày tới trời tiếp tục âm u, nhiều mây, có mưa, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông gây hại trên các giống lúa nhiễm bệnh. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về năng suất lúa do bệnh đạo ôn gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh, Báo Thái Bình và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân; trước mắt tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát đánh giá tình hình sinh trưởng của lúa xuân, bón phân Kali cho trà lúa đang ở giai đoạn phân hóa đòng theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; khuyến cáo nông dân phòng, trừ bệnh đạo ôn lá trên các giống lúa nhiễm bệnh (Nếp địa phương, Q5, TBR225, BC15, Thiên ưu 8...) khi bệnh mới (Xem tiếp trang 4)

Hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam

Chiều ngày 14/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày Người khuyết tật Việt Nam. Theo đó, ngày 30/7/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về người tàn tật, trong đó có quy định ngày 18/4 hàng năm được lấy làm ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật. Nhiều năm qua, nhận thức của cộng đồng xã hội về hòa nhập khuyết tật đã từng bước được nâng cao, cuộc sống của người khuyết tật dần được cải thiện. Người khuyết tật cả nước nói chung và tại tỉnh Thái Bình nói riêng được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội và hòa nhập với cộng đồng; được chăm sóc sức khỏe, học nghề và được hỗ trợ hưởng các quyền khác theo quy định. Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm 2023 có chủ đề "Chuyển đổi số, đổi mới công nghệ dành cho mọi người".

Tại buổi lễ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Nhân dịp này, các cá nhân tiêu biểu đã được tặng quà và kỷ niệm chương vì có đóng góp xuất sắc cho hạnh phúc của người khuyết tật.

DUY TÙNG

Tổ chức 412 cuộc truyền thông về chính sách BHXH, BHYT

3 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu thực hiện 412 cuộc truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Ngoài ra, tổ chức 3 đợt ra quân để tuyên truyền, vận động đối tượng tiềm năng tham gia. Các hoạt động tuyên truyền tập trung giải thích về ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước khi tham gia. Nhờ đó, 3 tháng đầu năm 2023 đã phát triển được 641 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.487 người tham gia BHYT hộ gia đình. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó góp phần hướng tới hoàn thành mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân.

HỒNG GIA

Chuẩn bị tâm thế lên phường

(Xem trang 3)



Đường Kỳ Đồng, xã Phú Xuân được đầu tư hiện đại.